



Máy rang cà phê tự động

Máy rang cà phê tự động được sản xuất và chế tạo bởi công ty TNHH MTV Kỹ thuật Bác Cơ

Đây là một trong những dòng máy hiện đại với nhiều ưu điểm được người dùng tin tưởng sử dụng

Thông số kỹ thuật:

1. Công suất 1kg/mẻ
2. Thời gian rang: 10-20 phút
3. Kích thước: 1000 x 500 x 1600 mm

Sử dụng công nghệ đốt nóng bằng điện, với 2 chế độ hoạt động bằng tay và rang xay tự động hoạt động

theo quá trình sử dụng của con người để cho ra những mẻ cà phê thơm ngon, chất lượng nhất.

Bác Cơ chuyên [cung cấp máy rang xay cà phê chất lượng](#) được áp dụng công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, tối ưu nhất.

[Đặt hàng](#)

```
;(function($){ $(document).ready(function() { $('#tabcontrol_tabs_2373').easyResponsiveTabs({ type: 'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100% fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { // Callback function if tab is switched // var $tab = $(this); // var $info = $('#tabInfo'); // var $name = $('span', $info); // $name.text($tab.text()); // $info.show(); } }); }); })(jQuery);
```

- Mô tả
- Video

Máy rang cà phê tự động - rang theo profile của Bác Cơ sở hữu thiết kế nhỏ gọn. Máy tích hợp đầy đủ các tính năng để người dùng điều chỉnh trong quá trình rang xay như nhiệt độ, thời gian rang, độ hạt,... từ đó giúp người dùng điều chỉnh một cách dễ dàng.

Vậy quý khách biết gì về máy rang cafe tự động? Tại sao nên ứng dụng máy vào mô hình kinh doanh của mình hay đơn giản mà mua về sử dụng cá nhân? Quy trình hoạt động của máy rang cafe tự động ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Vì sao nên ứng dụng máy rang cà phê tự động vào kinh doanh?

Cafe là thức uống quen thuộc đối với mỗi người, nhất là giới trẻ, doanh nhân, nhân viên văn phòng,... Nếu đã từng thử qua thức uống này chắc hẳn không ai là không thích bởi hương vị đặc trưng ấn tượng mà bạn chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu và những lợi ích tốt cho sức khỏe, tinh thần.



Nhu cầu tiêu thụ cà phê ngày càng tăng

Nhu cầu sử dụng cà phê vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Tuy nhiên trong vài tháng trở lại rộ lên những thông tin như pha trộn cà phê với đậu rang, bắp rang, cơm cháy rang hay thậm chí là pha pin. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng của những ly cà phê mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dùng.

Do đó mà những máy rang cà phê tự động sẽ là giải pháp hoàn hảo mà doanh nghiệp, cơ sở của bạn đang tìm kiếm. Thử nghĩ mà xem. Việc tự rang xay cà phê và bán ra thị trường vừa tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng trong từng ly cà phê vừa nhận được lòng tin của người tiêu dùng.

Máy rang cafe tự động áp dụng công nghệ chế biến sạch, cho ra những ly cà phê nguyên chất, với độ đậm đặc, sánh dẻo, độ béo và màu sắc đặc trưng, thơm lừng.... Điều thú vị ở chỗ quý khách hàng của bạn có thể theo dõi quy trình rang xay cà phê của máy cho đến chế tạo ra những ly cà phê thơm ngon.

Mua máy rang cà phê uy tín, chất lượng tại Bác Cơ

Bác Cơ tự hào là một trong những đơn vị uy tín trên thị trường, chuyên cung cấp sản phẩm máy rang cà phê đạt chuẩn chất lượng.



Máy rang cafe tự động của BACCO

Máy rang cà phê tự động của chúng tôi sở hữu thiết kế nhỏ gọn, bề ngoài nhìn như một nhà máy thu nhỏ trông rất sang trọng và hiện đại. Đặc biệt máy được trang bị đầy đủ các tính năng để người dùng điều chỉnh, sử dụng trong quá trình rang xay như: nhiệt độ, thời gian rang, độ hạt,...

Thông số kỹ thuật của máy rang theo profile

- Kích thước (dài x rộng x cao): 1000 x 500 x 1600mm
- Công suất: 1 kg/ mẻ
- Thời gian rang: từ 6 - 18 phút
- Đốt nóng bằng điện/gas
- Vật liệu chế tạo máy:
 - Phần khung là thép được sơn bảo vệ 2 lớp
 - Phần chính được chế tạo bằng thép không gỉ SS304 nên rất bền và sạch

Quy trình hoạt động của máy rang cà phê tự động

Bước 1: Hạt cafe - cafe sống sau khi được phân loại đổ vào phễu chứa đầu vào.

Bước 2: Mỗi lần rang cafe sống sẽ được đưa xuống nồi rang. Ở đây thực hiện quá trình rang. Bước này rất quan trọng, quyết định chất lượng của ly cafe.

Bước 3: Cafe sau khi rang chín chuyển sang nồi làm nguội nhanh với khoảng thời gian từ 3 - 5 phút.

Bước 4: Lấy cafe đã rang được làm nguội đưa lên phễu chứa máy xay - Công đoạn cuối cùng trước khi mang cafe bột đi sử dụng.

Sau khi quá trình rang xay hoàn tất, nếu muốn rang mẻ mới tiếp tục thực hiện theo các bước ở trên.

Cơ chế hoạt động của máy

Máy rang cà phê tự động hoạt động thông qua một tủ điều khiển. Có hai chế độ thực hiện khác nhau, cụ thể:

- Chế độ hoạt động bằng tay: Người dùng máy thực hiện các bước rang xay cafe thông qua các công tắc trên mặt tủ điều khiển, để đóng mở các thiết bị trên máy. Ví dụ như đóng mở cửa, bật bếp, đảo cafe,...

- Chế độ rang xay tự động: Khi chạy chế độ này máy sẽ hoạt động tự động thông qua các thông số đã cài đặt sẵn trên bộ xử lý PLC trước đó. Nếu hết cafe trên máy xay, máy sẽ tự động rang mẻ tiếp theo. Nên người kinh doanh hầu như lúc nào cũng có sẵn cafe hạt đã rang trên máy xay.

Chất lượng cafe sau hoàn thành



Sử dụng máy rang cà phê cho ra những tách cà phê chất lượng nhất!

Máy rang cà phê tự động được thực hiện theo quá trình sử dụng của con người. Nếu biết cách sử dụng sẽ cho ra những mẻ cà phê thơm ngon và chất lượng nhất. Giảm thiểu được tình trạng hạt cà phê rang không đều tay, mất đi chất dinh dưỡng vì quá lửa,...

Khi mua máy rang cafe tự động tại Bác Cơ quý khách sẽ được bảo hành máy trong 12 tháng. Trong khoảng thời gian này nếu có bất kỳ sự cố nào do nhà sản xuất, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó khi máy được đưa vào sử dụng, cứ định kỳ 3 tháng sẽ có nhân viên của công ty đến kiểm tra, bảo dưỡng. Thời gian bảo dưỡng áp dụng trong vòng 12 tháng.

Quý khách muốn biết chi tiết rõ hơn về máy rang cà phê tự động hay nhận báo giá sản phẩm vui lòng liên hệ ngay với Bác Cơ qua hotline: **0982.240.897** để được hỗ trợ thêm!

Thông tin liên quan



[Máy rang cà phê bằng gas](#)



—

[Máy rang cafe Hot Air](#)



—

[Máy rang cafe 15kg-mẻ](#)



—

[Máy rang cafe 120kg-mẻ](#)



—

[Máy rang cà phê 5kg](#)



—

[Hệ thống - dây chuyền máy rang cafe tự động theo profile](#)